



สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี

Rotary club of Suphanburi

ปีที่ 45 ฉบับที่ 11 วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559

นายก นพ.จรรณพงศ์ บรมชนรัตน์

นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ปีบริหาร 2559-2560

“โรตารี เกื้อกูลเพื่อนมนุษย์”

รายงานการประชุมประจำสัปดาห์

เริ่มประชุม เวลา 20.00 น.

วาระที่ 1 นย. นพ.จรรยาพงศ์ บรมธนรัตน์
นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี เปิดประชุม



วาระที่ 2 รทร.นิทัศน์ วัฒนการุณ
ปฏิคมแนะนำแขกที่มาเยี่ยมสโมสร



@ วันนี้เป็นการประชุมประจำสัปดาห์ พุธที่ 5 ตุลาคม 2559 โดยการนำของ นย. นพ.จรรยาพงศ์ บรมธนรัตน์ ภายใต้บรรณานุกรม “โรตารีเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์” ยินดีต้อนรับขอแนะนำแขกที่มาเยี่ยมสโมสรและนำอาหารมาในวันนี้ โรตารีแอนน์เสมา อำนวยวัฒนกุล รทร.แสงชัย อำนวยวัฒนกุล ลงกอง 1 ถุงใหญ่, รทร.มารุต แอนน์สมใจ ศรีศักดิ์ ขนมนจินเจ น้ำยา 1 หม้อใหญ่, รทร.วิรัตน์ แอนน์อาภรณ์ ต้นเจริญ เงาะ 1 ถุงใหญ่, อน.ศิระ รุ่งเรืองศรี นำหนังสือพิมพ์คนสุพรรณ

วาระที่ 3 ข่าวจากเลขา นยล.สมชัย โสภาศรีพันธ์



@ ข่าวจากเลขา @ สถาบันขงจื่อจะเปิดค่ายอบรมภาษาจีนและประเพณีวัฒนธรรมจีนในวันที่ 17-28 ตุลาคม 2559 ขอเชิญสมาชิกโรตารีเรียนที่สนใจเข้ารับอบรม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ มีการสอนเป็นการสอนโดยใช้พู่กันและการตัดกระดาษ มีสอนรำไท้เก๊ก รายละเอียดผมส่งไปในไลน์โรตารีครับ @ หนังสือพิมพ์คนสุพรรณ ได้ลงข่าวเกี่ยวกับสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีได้ร่วมกิจกรรมพิธีการไหว้พระจันทร์ของสถาบันขงจื่อโดยมีมวลมิตรโรตารีเรียนหลายท่านร่วมกิจกรรมขอขอบคุณท่าน อน.ศิระ รุ่งเรืองศรี ที่ประชาสัมพันธ์สโมสรโรตารีสุพรรณบุรีร่วมกิจกรรมครับ

กรรมทั้งหลายที่ได้กระทำไปแล้วเพื่อตัดกรรมให้เบาบางแต่กรรมที่ได้กระทำไม่ใช่จะเอาโศกกรรมให้แก่กันได้ นะครับกรรมดีก็มีกรรมดีต่อ กรรมชั่วก็จะมีกรรมชั่วที่ตอบเพียงแต่ว่ากรรมใดที่มากกว่ากัน กรรมใดจะมาส่งผลก่อน การที่มีกรรมดีและกรรมชั่วอยู่ในตัวเรานั้นการเพียรแต่กรรมดี กรรมชั่วตามเราไม่ทันเราก็เสวยแต่กรรมดี และถ้าเราปฏิบัติไปตลอดทุกภพ ทุกชาติ กรรมชั่วก็ตามไม่ทันก็เหมือนกับว่าไม่ได้รับกรรมชั่วนั้น แต่เข้าวันใดเราประมาทเราหยุดทำกรรมดี กรรมชั่วตามมาทันเราก็ต้องเสวยกรรมชั่วนั้นเช่นเดียวกันนะครับ เพราะว่าไม่มีกรรมใดที่ลบล้างไปจากการกระทำของเราได้ นะครับ ตรงนี้ก็ขออนุโมทนาบุญให้กับทุกท่านที่รับฟังและร่วมอนุโมทนาปฏิบัติธรรมของชาวพุทธที่ถือศีล กินเจ กับอีกส่วนหนึ่งที่กินเจตลอดปีก็มีที่สุพรรณบุรีคือ โรงเจที่อยู่หลังวัดปราสาททอง มีกินเจทั้งปี ท่านใดสนใจก็สามารถไปกินเจได้ ขอขอบคุณครับ

ภาพบรรยากาศการประชุมประจำสัปดาห์



วาระการประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งต่อไป
วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมสองพันบุรี

- วาระที่ 1 นายกสโมสรเปิดประชุม
- วาระที่ 2 ปฏิคมแนะนำแขกที่มาเยี่ยมสโมสร
- วาระที่ 3 นายแจ้ข่าว
- วาระที่ 4 บรรยายพิเศษ โดย นายแพทย์ วุฑฒา สว่างสุภากุล จากโรงพยาบาล เจ้าพระยา อยุธยา เรื่องต่อมลูกหมาก
- วาระที่ 5 สนทนาอาชีพ สนทนาโรตารี
- วาระที่ 6 นายกสโมสรกล่าวขอบคุณและปิดประชุม

ร้ายแรงที่สุด แม้ว่าจะกระทำไปโดยไม่เจตนาที่ตามก็ควรจะได้รับโทษของผลกรรมนั้น นับประสาอะไรกับการจงใจที่ฆ่าเขาให้ตายโทษทัณฑ์นั้นก็ยังไม่อาจให้อภัยได้ โปรดลองคิดด้วยความเป็นธรรมเถิด ชีวิตใคร ใครก็รัก เพื่อเป็นการเสริมความรู้ที่เราจะหันมารับประทานอาหารธรรมชาติคือ พืชผัก ผลไม้และธัญพืช ถั่วต่าง ๆ อย่างถูกต้องซึ่งเป็นอาหารของมนุษย์อย่างแท้จริง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยเมตตาและมหากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยสอนให้ทุกคนหันมากินเจทุกวันเพื่อหลุดพ้นจากบ่วงกรรมและระงับดับบ่วงเวรกรรมซึ่งกันและกัน ซึ่งตรงนี้ถ้าทุกท่าน มนุษย์ทุกคนในโลกนี้ไม่เบียดเบียนกันแล้วก็จะมีความสุขต่อโลกนะครับ แต่ในความจริงชีวิตมีการต่อสู้ แ่งแย่งชิงกัน ดำรงชีพต้องแสวงหาฉะนั้นในบุคคลทั่ว ๆ ไปต้องมีการเทศกาลกินเจเป็นฤดูกาลนะครับ เป็นช่วงเทศกาลเดือนเก้า การกินเจ หรือเทศกาลกินเจที่ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่กำหนดตามจันทรคติเริ่มตั้งแต่ขึ้น 1ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจันทรคติทุก ๆ ปี 9 วัน 9 คืน ในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานมีอธิบายว่าเป็นการประกอบพิธีกรรมเพื่อสักการบูชา พระพุทธเจ้าในอดีตกาล 7 พระองค์และพระโพธิสัตว์ 2 พระองค์ รวมเป็น 9 พระองค์ อีกนัยหนึ่งเรียกว่าดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 มีพระอาทิตย์ พระจันทร์ ดาวพระอังคาร ดาวพระพุธ ดาวพฤหัสบดี ดาวพระศุกร์ ดาวพระเสาร์ พระราหูและพระเกศ ในพิธีการบูชาพระพุทธเจ้า 7 พระองค์และพระโพธิสัตว์อีก 2 พระองค์นี้สาธุชนในพระพุทธศาสนาต่างสละเวลาและกิจการทางโลกมาบำเพ็ญศีล ตั้งจิตอธิษฐานกินเจ บริโภคอาหารผัก ผลไม้ งดเว้นเนื้อสัตว์ ของสด ของคาวด้วยการสมาทานรักษาศีล 3 ข้อ คือ 1. เว้นจากการเอาชีวิตของสัตว์มาบำรุงชีวิตตน 2. เว้นจากการเอาเลือดสัตว์ มาเพิ่มเลือดตน 3. เว้นจากการเอาเนื้อสัตว์มาเป็นเนื้อตนเพื่อชักฟอกมลทินออกจากร่างกาย วาจาและใจ ต่างสวมเสื้อผ้าสีขาว สะอาด บริสุทธิ์ ปราศจากจุดด่างพร้อยพากันเดินทางสู่วัด วาอารามพร้อมด้วยดอกไม้และธูปเทียนไปนมัสการ น้อมบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระพุทธเจ้าทั้ง 7 พระองค์อีกทั้งอดีตพระมหาโพธิสัตว์อีก 2 พระองค์พร้อมจัดหาเครื่องกระชายเป็นรูปเครื่องทรง เสื้อผ้า หมวก รองเท้า กระชายเงิน กระชายทองต่าง ๆ ไปน้อมเป็นเครื่องสักการะเพื่อเป็นกุศล สมาทาน การถือศีลกินเจ 9 วันนี้ก็จะทำให้พระพุทธเจ้าได้ปกป้องรักษาให้กับผู้ที่ถือศีลให้มีความเจริญรุ่งเรืองและสมาทานโทษต่อ

สโมสรรโตรีสุพรรณบุรี ร่วมพิธีไหว้
พระจันทร์ ณ สถาบันขงจื้อ ณ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสุพรรณบุรี



ข่าวจากนาย นพ.จรรยาพงศ์ บรมชนรัตน์



ข่าวจากนาย @ วันที่ 29 กันยายน 2559 สโมสรรโตรีสุพรรณบุรี ได้ไปทำพิธีมอบรถให้กับจรรยา เราได้นำรถที่สีเก่ามาทำสีใหม่มอบให้กับงานจรรยา สกอ.เมืองสุพรรณบุรี มีสมาชิกไปร่วมหลายท่าน คือ นยล.สมชัย โสภาศรีพันธ์ , รท.ชัชชัย ตั้งต้นตระกูล , อน.ยอดชาย สุจิตต์ , อน.พงศ์พัศกร ปัญจะธนะสาร , อน.ศรีชัย เทพศิลป์วิสุทธิ , รท.วิทยา ปานบ้านเกร็ด , นย.นพ จรรยาพงศ์ บรมชนรัตน์ , คุณชัชพล นนทเดชะ @ วันที่ 29 กันยายน 2559 ได้ไปเยี่ยมแอนนันณฤมล ศรีวรรศาสตร์ ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ท่านได้ไปทำกายภาพบำบัด ซึ่งขณะนี้ท่านได้กลับมาพักฟื้นที่บ้านแล้วครับ @ วันนี้ท่าน รท.ไพศาล ปิณิจเสถิกุล ได้ไปส่ง YE ที่ขนส่งสายใต้ช่วงนี้เป็นโปรแกรมไปทั่วสภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่ 6-11 ตุลาคม 2559 @ สโมสรรโตรีสุพรรณบุรี จะอบรมครูประถมเรื่องการสอนภาษาอังกฤษในการออกเสียงเบื้องต้น โดยจะจัดในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 มีโรงเรียนเข้าร่วมประมาณ 20 โรงเรียน ครูที่เข้าอบรม 30 - 40 ท่าน กำลังประสานสถานที่ที่จะจัด ณ โรงแรมคันทรี่ เลค วิว วิทยาการที่อบรมอาจารย์ผู้ดูแลวงษ์พันธ์ จากโรงเรียนศุภลักษณ์ โดยได้รับการแนะนำจาก อน.บัณฑิต เสงวัฒนา ก็เลยแจ้งให้สมาชิกทราบครับ @ สโมสรรสุพรรณบุรีได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพอบรม Pre PETs ของนายกปีบริหาร2560-2561 พื้นที่ 23-30



วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ผู้เข้าอบรมมี นายฯ เลขฯ และผู้ช่วยผู้ว่าการภาค รวมประมาณ 80 ท่าน @ ในการประชุมครั้งหน้า ผมได้เชิญวิทยากรมาพูดเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมาก โดย นายแพทย์วุฒฒา สว่างสุภากุลวิภา จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยราชา ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุม ขอขอบคุณครับ

สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี จัดทำโครงการทำสิริณใหม่ให้ตำรวจจราจร สภอ.เมืองสุพรรณบุรี



สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี โดย รท.ไพศาล ปิณิจเสถิกุล ได้ไปส่ง YE ที่ขนส่งสายใต้ช่วงนี้โปรแกรมไปทั่วสภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่ 6-11 ตุลาคม 2559



สนเทศโรตารี อน.อภิรักษ์ คงมาลัย



@ ในเดือนนี้เป็นเดือนตุลาคมซึ่งโรตารีให้เป็นเดือนแห่งการบริการด้านอาชีพ ผมมาสนเทศเรื่องการบริการด้านอาชีพ หมายถึงเป็นแนวทางการบริการที่คุณเหมือนจะไม่ค่อยโดดเด่นนักในบรรดากิจกรรมของโรตารีทั้งหลาย ในบริการ 4 แนวทาง ความจริงแล้วไม่มีกิจกรรมใด ๆ ของโรตารีที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากกว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวของโรตารีเราแต่ละคน ที่ทำหน้าที่เหมือนหนึ่งตัวแทนของประเภทอาชีพของตนในสโมสรซึ่งแสดงออกให้เห็น เป็นตัวอย่างของการมีมาตรฐานทางจริยธรรมในวิชาชีพของตน การบริการด้านอาชีพจึงเป็นเอกลักษณ์ของโรตารีที่ผิดแผกแตกต่างจากองค์กรบำเพ็ญประโยชน์อื่นๆ ในโลกนี้ บริการด้านอาชีพคืออะไร? มีหลายนิยาม ก็คือแนวทางการให้บริการที่กระทำด้วยความภาคภูมิใจในวิชาชีพและปฏิบัติในลักษณะ

ที่เที่ยงธรรมและมีเกียรติ บริการด้านอาชีพคือการอุทิศตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยผ่านทางอาชีพและธุรกิจของตน บริการด้านอาชีพหมายถึงการนำเอาหลักการของโรตารีมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมในวิชาชีพของตนหรือสถานประกอบธุรกิจของตน บริการด้านอาชีพหมายถึงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ร่วมงานในสถานประกอบอาชีพของตนให้ดีขึ้น สรุปคำนิยามนี้ว่า โรตารีเรียนทุกคนควรอุทิศตนเป็นส่วนตัวโดยทางธุรกิจและวิชาชีพของตนในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและท้องถิ่น โรตารีเรียนทุกคนควรปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในฐานะที่เป็นตัวแทนของวิชาชีพและที่เราดูแลในธุรกิจของตนมีการยึดแนวทางการบริการเหนือตนเอง การปฏิบัติตนโดยใช้บรรทัดสอบ 4 แนวทางจะสร้างคุณค่าให้กับตัวเอง ธุรกิจของเราและที่สำคัญยิ่งคือ สังคมของเรา สรุปว่าท่านโรตารีทุกท่านครับ เมื่อเป็นเช่นนี้ความเป็นโรตารีของท่านจะเป็นประกาศนียบัตรรับรองได้ว่า ท่านและคู่ครองของท่าน มีศักดิ์ศรี มีคุณค่าและเป็นประโยชน์แก่ชุมชนอย่างแท้จริง ขอขอบคุณครับ

สนเทศอาชีพ อน.กวางสุข อนุกุลวัฒนา



@ ท่านนายกได้โทรไปบอกให้ผมได้ช่วยพูดเกี่ยวกับเทศกาลกินเจ ผมเองก็ไม่ได้เป็นผู้รอบรู้เรื่องการกินเจ แต่ก็ได้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา วันนี้ได้ไปเห็นหนังสือที่โรงเจ เขาทำแจกไว้ก็จะนำมาอ่านให้ทุกท่านฟัง เขาเขียนไว้ว่า ในการปฏิบัติธรรมของชาวพุทธฝ่ายมหายาน เน้นหนักในเรื่องของการถือศีลกินเจ ดบวิภคเนื้อสัตว์ถือว่าเป็นบรรทัดฐานเบื้องต้นของการสร้างความเมตตาบารมี การไม่ฆ่าสัตว์และไม่กินเนื้อสัตว์สามารถตัดกรรมในเรื่องการฆ่า ยุติการจองเวรกับสรรพสัตว์อีกด้วย จิตเมตตาคือความรู้สึกนึกคิดอยากให้สัตว์ทั้งหลายได้มีชีวิตอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข เมตตาจิตเราต้องปลูกฝังเสริมสร้างขึ้นมาถ้าจิตมีความเมตตาแล้ว จิตนี้ก็จะบังเกิดความสุขสารทำให้เราไม่กล้าเบียดเบียนสรรพสัตว์และไม่กล้าทำให้อื่นบาดเจ็บ เราจึงไม่เกี่ยวข้องกับเขา เมตตาธรรมค้ำจุนโลกทุกหนทุกแห่ง เมตตาการุณ บาบกรรม คนหลายคนหลงผิดกระทำไปเบียดเบียนฆ่าทำร้ายชีวิตผู้อื่นถือว่าเป็นบาปที่

